

ĐÔNG HƯNG

Công nghiệp, xây dựng bứt phá



Công nhân Công ty TNHH May Bình Minh - ATC thi đua lao động sản xuất.

Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản của huyện Đông Hưng tăng 20,11% so với năm 2018, chiếm 54,8% cơ cấu kinh tế. Trên địa bàn huyện Đông Hưng có khu công nghiệp Gia Lễ và 7 cụm công nghiệp, thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh với nhiều ngành nghề như: may, giấy da xuất khẩu,

sản xuất khung thép, chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ mỹ nghệ, kinh doanh vật liệu xây dựng... giải quyết việc làm cho 8.000 lao động. Trên địa bàn huyện còn có trên 300 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Trong đó có gần 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, gần 50 doanh nghiệp xây

dựng... tạo việc làm ổn định cho gần 20.000 lao động. Ông Bùi Văn Duyệt, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản của Đông Hưng đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 20,11%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Có được thành công đó là do thời gian qua huyện đã triển khai nhiều giải pháp

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, có cơ chế khuyến khích các cơ sở sản xuất có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Do vậy, năm 2019 đã có 17 dự án xin đăng ký đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, trong đó 6 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Chúng tôi đến thăm Công ty May xuất khẩu Đức Huy (cụm công nghiệp Đô Lương) thấy không khí lao động sản xuất rất nhộn nhịp. Công ty gia công quần áo xuất khẩu sang Hàn Quốc, tạo việc làm ổn định cho gần 20.000 lao động. Ông Bùi Văn Duyệt, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản của Đông Hưng đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 20,11%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Có được thành công đó là do thời gian qua huyện đã triển khai nhiều giải pháp

trước. Để doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân. Đầu tư máy móc hiện đại, tự động hóa nhằm giảm công lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2019, huyện Đông Hưng cũng chú trọng công tác cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình giao thông, công trình dân dụng. Triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Hoàn thành quy hoạch vùng huyện, điều chỉnh quy hoạch thị trấn Đông Hưng và các vùng phụ cận, quy hoạch sử dụng đất đọc hai bên tuyến tránh quốc lộ 10, tiếp nhận và lựa chọn các nhà tài trợ quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình như đường ĐH48, ĐH47, ĐH45 giai đoạn 2, cầu Tép xã Hoa Lư và xã Hồng Châu... Triển khai thi công cấp bách công trình Đường liên xã Chương Dương - Đông Phú. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 21,62% so với năm 2018. Các công trình, các tuyến đường được triển khai xây dựng bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ,

khi đưa vào sử dụng đã tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa. Là một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng, năm qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt trúng thầu 20 công trình xây dựng trường, đường, cầu cống lớn, đạt doanh thu 70 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Ông Phạm Văn Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt cho biết: Năm 2019, Công ty tiếp tục thi công nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện. Trong thời gian thi công, chúng tôi đã huy động toàn bộ vật tư, phương tiện, máy móc hiện đại và liên kết với các công ty có uy tín khác để hoàn thành các công trình đúng tiến độ, có công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch và đều bảo đảm chất lượng, không để xảy ra mất an toàn lao động. Không khí thi đua lao động sản xuất những ngày đầu xuân đang tràn trên các khu, cụm công nghiệp, trong các công ty, xưởng sản xuất, trên các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Đông Hưng. Với việc trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư, tin rằng công nghiệp, xây dựng cơ bản của Đông Hưng sẽ bứt phá hơn nữa trong năm 2020.

THU HIỀN

Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị

Năm 2019, cùng với việc tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác lý luận chính trị, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

Trong năm, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã mở 506 lớp với trên 80.000 học viên tham gia ở các chương trình, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trường Chính trị tỉnh phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo cho 2.947 học viên. Hoạt động dạy và học ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm được tổ chức hiện nghiêm túc, nền nếp, thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại các đơn vị không ngừng được củng cố và nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

ANH ĐÀO

CỤC THUẾ TỈNH Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2019

Đây là việc làm được Cục Thuế tỉnh tổ chức tại hội nghị đối thoại quý I hàng năm nhằm tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế liên quan đến công tác quyết toán thuế năm 2019; đồng thời, phổ biến các chính sách thuế mới đến người nộp thuế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra nên Cục Thuế tỉnh đã quyết định dừng tổ chức hội nghị đối thoại quý I/2020. Việc hỗ trợ quyết toán thuế năm 2019 cho người nộp thuế sẽ được Cục Thuế tỉnh thực hiện qua điện thoại, hòm thư điện tử (pttht.tbi@gdt.gov.vn), dịch vụ thuế điện tử eTax (qua chuyên mục hỏi - đáp tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn, được thực hiện từ ngày 10/2/2020 đến hết ngày 29/2/2020) hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Văn phòng Cục Thuế tỉnh.

KIM NGÂN

Hơn 90% cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2019, UBND tỉnh đã giao đất cho 12 cơ sở tôn giáo có nhu cầu khôi phục lại nơi thờ tự, xây mới và mở rộng khuôn viên nơi thờ tự để phục vụ sinh hoạt tôn giáo; xem xét, cấp phép cho các nhà thờ, nhà chùa được sửa chữa và xây dựng mới; đồng thời, tích cực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 1.108/1.222 cơ sở thờ tự tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 90,67% (là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất cả nước).

Thời gian tới, chính quyền các cấp trong tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đất đai cho các chức sắc tôn giáo, tăng ni, Phật tử để mọi người hiểu, tự giác thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai cũng như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tôn giáo; giám sát cụ thể việc sử dụng đất theo địa bàn quản lý, hạn chế tối đa tình trạng các cơ sở tôn giáo lấn chiếm, nhận chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất...

ĐÀO QUỲEN

Với phương châm hoạt động "Tin cậy, hiệu quả, hiện đại", thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Thái Bình luôn chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đem đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng nhiều tiện ích với chất lượng tốt nhất, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Bình chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp để điều hành kinh doanh đúng hướng và có hiệu quả. Trong công tác huy động vốn, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình thực hiện giao chỉ tiêu từ từng cán bộ, nhân viên và từng phòng, đồng thời chỉ đạo cán bộ, nhân viên và các phòng chủ động tìm kiếm khách hàng có tiềm năng, đổi mới tác phong giao dịch, thực hiện tốt các chính sách chăm sóc khách hàng, tích cực tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, cải tạo mạng lưới huy động vốn nhằm thu hút tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Chính vì thế, nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh không ngừng

VIETINBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH Tin cậy, hiệu quả, hiện đại

tăng trưởng. Đến ngày 31/12/2019, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018, chiếm 14,5% thị phần trên địa bàn. Là ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, thời gian qua, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình còn thường xuyên chú trọng tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, từ đó hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thái Bình cho biết: Với phương châm sát cánh cùng khách hàng vượt qua khó khăn, thời gian qua, Chi nhánh luôn ưu tiên cấp vốn tín dụng cho các đối tượng khách hàng khu vực nông thôn đồng thời quan tâm đến nhóm khách hàng vay vốn theo các chương trình trọng điểm của tỉnh như: vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ, vay vốn nước sạch nông thôn theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh, từ đó

đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, Chi nhánh còn xây dựng được mối đoàn kết từ nội bộ ban lãnh đạo đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các phòng giao dịch; có cơ chế ưu đãi đối với khách hàng mới; khen thưởng cho cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ... Đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 249 tỷ đồng so với năm 2018, chiếm 12% thị phần trên địa bàn; tỷ trọng nợ xấu chỉ chiếm 0,1% tổng dư nợ. Ông Đỗ Văn Vẻ, Giám đốc Công ty TNHH Sơị dệt Hương Sen Comfor cho biết: Trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ phía ngân hàng, đặc biệt là trong những thời điểm Công ty gặp khó khăn về vốn với các thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng. Chính vì thế, mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 6 tháng nhưng Công ty đã sớm ổn định sản xuất với

tổng số hơn 200 cán bộ, nhân viên được đào tạo bài bản và làm chủ được hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng trên thế giới. Hết năm 2019, Công ty đã sản xuất được hơn 2.000 tấn sợi, xuất khẩu ra nước ngoài với tổng giá trị

hơn 5 triệu USD. Các hoạt động thanh toán, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt cũng được Vietinbank Chi nhánh Thái Bình quan tâm phát triển. Với hệ thống giao dịch gồm 22 máy ATM, 151 điểm chấp nhận thanh toán thẻ, 110.000 khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thẻ, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thanh toán và rút tiền mặt của nhân dân với tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Chi nhánh

năm 2019 đạt hơn 390.000 tỷ đồng, chiếm 78% tổng doanh số thanh toán. Không chỉ duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh, thời gian qua, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình còn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2019, Chi nhánh đã tài trợ 4 tỷ đồng xây dựng 100 nhà ở cho các gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở, 5 tỷ đồng xây dựng trường học và các hoạt động xã hội, từ thiện khác...

MINH HƯƠNG



Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai

Đối với công tác thu quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT), hàng năm, sau khi UBND tỉnh có quyết định giao chỉ tiêu thu quỹ, các địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện. Năm 2019, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu quỹ cho các huyện, thành phố với tổng mức thu trên 15,6 tỷ đồng.

Thái Bình được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển khép kín với tổng chiều dài 584,6km, trong đó có 356,3km đê trung ương, 228,3km đê bố, đê bao, đê vùng. Các tuyến đê trong tỉnh có 118 kè lờ bờ với trên 150km kè lờ mái và trên 50 kè mỏ. Dưới đê có 204 cống lớn, nhỏ làm nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Chính phủ, Ban Chỉ

đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, các bộ, ban, ngành trung ương cùng sự chủ động, tích cực của tỉnh đã huy động mọi nguồn lực kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Riêng trong năm 2018, hệ thống công trình đê điều toàn tỉnh đã được quan tâm, tu bổ, duy tu, sửa chữa 48,5km mặt đê; khoan, phục vữa 3,1km đê; sửa chữa và xây mới 14 điểm canh đê; đắp tẩm phân áp chống sạt trượt mái đê phía đông với chiều

dài 3,2km; tu sửa, làm mới 6,8km kè và xây mới 5 cống qua đê... Qua đó từng bước nâng cao khả năng chống lũ, bảo vệ hệ thống đê điều. Ông Nguyễn Bảo Khuơng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ PCTT, UBND tỉnh đã

ra Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 27/1/2015 ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ PCTT tỉnh Thái Bình. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành quyết định giao kế hoạch thu quỹ PCTT cho UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Những năm qua, công tác chỉ quỹ PCTT được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đúng mục đích của quỹ PCTT. Hiện nay, Nghị định số 83/2019/

NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP đã khắc phục được hạn chế, trong đó đã dành một phần kinh phí thu được cho UBND cấp huyện, cấp xã để chủ động thực hiện nhiệm vụ PCTT. Việc sử dụng chi hỗ trợ các hoạt động PCTT trong thời gian tới cần tiếp tục tăng mức hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ PCTT và khuyến khích các địa phương tích cực thu quỹ...

Công trình tu sửa mặt đê đoạn từ k26+200 đến k26+900 đê tả Trà Lý đoạn qua địa phận xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) là một trong những công trình sử dụng nguồn vốn từ quỹ PCTT của tỉnh với tổng mức đầu tư gần 990 triệu đồng. Đây là đoạn đê đã được nâng cấp từ lâu, trên đê thường xuyên có xe tải trọng lớn hoạt động làm nhiều chỗ bê tông bị vỡ, tạo thành những vết

nứt ngang, dọc mặt đê. Do khe nứt khá lớn nên đã gây sụt giữa các mảng bê tông, làm mặt đê lồi lõm, tạo thành những ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đoạn đê trên có chiều dài 710m, sau khi

tu sửa cao trình đỉnh đê đạt từ +5.15 đến +5.35m, mặt đê rộng 5,5m, lè đất mỗi bên rộng 0,5m. Công trình được triển khai thi công từ đầu tháng 12/2019, đến nay đã hoàn thành, bàn giao để đưa vào sử dụng.

Việc duy tu, bảo dưỡng đoạn đê trên sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho công trình trong công tác phòng, chống lũ, bão, kết hợp giao thông nông thôn và quốc phòng, an ninh.

PHẠM HƯƠNG



Tu sửa mặt đê đoạn từ k26+200 đến k26+900 đê tả Trà Lý đoạn qua địa phận xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình).